

นางสาวสายหยุดฯ ผู้แทน ผอ.สปช.๔ กล่าวว่า การดำเนินงานตามมาตรการที่ ๑ กำหนด มาตรการ/แนวทาง/วิธีการบำรุงรักษาอุปกรณ์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ สำหรับ สปช.๔ คือ กำหนดแผนการซ่อมบำรุง กรณีเกิดไฟฟ้าดับก็จะนำเครื่องส่งสำรองมาใช้งานแทน ทั้งนี้ จะพบปัญหาว่าเครื่องสำรองของบางสถานีมีสภาพเก่าชำรุดไม่สามารถ ใช้งานได้เช่นกัน แต่จากการดำเนินงานที่ผ่านมายังไม่พบว่ามีเหตุการณ์ที่ส่งผลให้หยุด ออกอากาศหรือการออกอากาศหยุดชะงัก

ประธานฯ กล่าวว่า ปัจจุบันการซื้อเครื่องส่งทดแทนอาจลดน้อยลงเนื่องจากต้องนำงบประมาณไปใช้ในการลงทุนพัฒนาระบบดิจิทัล

ผอ.สปช.๓ กล่าวว่า ส่วน สทท. ของ สปช.๓ มีการจัดทำแผนการตรวจบำรุงรักษาทุกปี ทั้งนี้ ความเสี่ยงจริงๆ ที่พบ คือ การไม่มีอุปกรณ์ทดแทน โดยส่วนเทคนิคทั้ง ๘ เขตได้ประสานงานความร่วมมือเพื่อ หมุนเวียนและยืมอุปกรณ์เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ประธานฯ กล่าวว่า จากประเด็นความเสี่ยงการออกอากาศไม่เป็นไปตามผังรายการและ กำหนดมาตรการที่ ๒ ปรับแนวทางการออกอากาศ เป็นไปตามที่รายงานระบุ

นางสรวยสุตาฯ ผู้แทน ผอ.สปช.๑ กล่าวว่า จากประเด็นความเสี่ยงการนำเสนอรูปแบบ/ เนื้อหารายการไม่น่าสนใจ โดยกำหนดมาตรการที่ ๓ พัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะของบุคลากร (ผู้จัดรายการ) เป็นวิธีการปรับปรุงที่ค่อนข้างล้าสมัย ซึ่งปัจจุบันมีการนำแนวคิดด้านการตลาดมาประยุกต์ใช้เพื่อ พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพ ควรนำเสนอแนวคิดเพื่อปรับปรุงความเสี่ยงที่เป็นนวัตกรรม ไม่ควรนำเสนอมาตรการควบคุมแบบเดิมเหมือนกันทุกปีตั้งแต่ปี ๕๖-๕๗-๕๘

ผอ.กพร. กล่าวว่า มาตรการดังกล่าวสรุปจากรายงานของสำนัก/กอง ที่ส่งมายัง กพร. ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลรายสำนัก/กอง พบว่ารายงานที่สำนัก/กองนำเสนอ บางหน่วยงานรายงานมาโดยเปลี่ยน ปี พ.ศ. ไม่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการใหม่ๆ กพร.จึงต้องวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งอื่นเพิ่มเติม เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงกำหนดมาตรการต่อไป นอกจากนี้ ยังพบว่าบางหน่วยงานมีความ เข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับแบบฟอร์มรายงาน คือ การลงนามในแบบรายงานต้องลงนามโดยหัวหน้าส่วนราชการ เท่านั้น ทั้งนี้จากรายงานของบางสำนัก/กอง พบว่าไม่ได้ลงนามโดย ผอ.สำนัก/กอง และ ปชส. แต่ลงนามโดย เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำข้อมูลซึ่งไม่ถูกต้อง ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงต้องมีการสื่อสาร ชี้แจงเพื่อให้ผู้บริหาร และบุคลากรเกิดความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงให้มากขึ้น

ประธานฯ กล่าวว่า การพัฒนารายการวิทยุควรมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้ฟังให้ ชัดเจนแบบเฉพาะเจาะจง การกำหนดกลุ่มผู้ฟังแบบประชาชนทั่วไปอาจกว้างเกินไปส่งผลให้การเข้าถึงกลุ่มผู้ฟัง ทำได้ค่อนข้างยาก เช่น รายการวิทยุชุมชนบางแห่งจะกำหนดกลุ่มผู้ฟัง คือ คนขับรถ Taxi และมีการจัดกิจกรรม ร่วมกับผู้ฟังกลุ่มคนขับ Taxi อย่างสม่ำเสมอ

นางพิศมัยฯ ผู้แทน ผอ.สทท. กล่าวว่า การดำเนินงานตามมาตรการที่ ๕ การกำหนด แนวทางการบันทึกเสียงเพื่อให้การบันทึกเสียงไม่ขัดข้องและมีคุณภาพเป็นไปตามที่รายงานระบุ ขณะนี้มีการจัดทำ แผนขอตั้งงบประมาณเพื่อปรับปรุงห้องบันทึกเสียงทั้งระบบในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยขอจากงบลงทุน

นายอนุสรณ์ฯ ผู้แทน ศสช. อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการที่ ๖ การจัดทำแผนการ ใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพการส่งข่าว เพื่อควบคุมความเสี่ยงที่พบ คือ ระบบสารสนเทศการส่งข่าวเข้าฐานข้อมูลข่าว ของ กปส. ช้าและล้มเหลวบ่อยครั้ง เนื่องจากพฤติกรรมกรรมการส่งข่าว คือ การออกไปทำข่าวพร้อมกัน ตัดต่อส่งข่าวในเวลา เดียวกันจึงอาจเจอปัญหาการติดขัด ล่าช้าในการส่งข่าวบ้าง ทางแก้คือต้องพิจารณาจัดสรรเส้นทางจราจรให้สามารถอยู่ ร่วมกันสามารถเผยแพร่ได้โดยการรับข่าวไม่ล่าช้า

แนวทางที่สามารถช่วยแก้ปัญหาส่วนนี้มี ๓ วิธี คือ (๑) สำนักรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดวางระบบเครือข่ายเครือข่ายภาครัฐ โดย ส.ปชส. จะได้รับการวางเครือข่ายในช่วงหลังปีใหม่และ จะได้ใช้เครือข่ายภาครัฐแทนเครือข่าย ADSL ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ส่งผลให้การรับส่งข่าวจะมีความรวดเร็วและ



มั่นคงปลอดภัยมากขึ้น ซึ่ง กปส. ต้องสนับสนุนงบประมาณด้าน Hardware เพื่อซื้ออุปกรณ์สนับสนุนระบบดังกล่าว (๒) กปส. ได้รับการปรับความเร็วอินเทอร์เน็ตจาก ๑๔ MB เป็น ๕๐ MB ส่งผลให้อินเทอร์เน็ตเร็วขึ้นประมาณ ๒๐ - ๓๐% (๓) การเพิ่มวงจรมหาวิทยาลัยกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศเป็น ๒๐/๑๐ MB ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของ กปส. มีความรวดเร็ว มั่นคง และปลอดภัยยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ขออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการที่ ๔ การพัฒนา Application เพื่อรับฟังรายการวิทยุออนไลน์ นั้น สามารถเป็นที่ฟังของสถานีวิทยุชุมชนและประชาชนที่อยู่ตามหุบเขาซึ่งไม่สามารถรับสัญญาณ FM ได้ ก็จะเปิดรายการวิทยุออนไลน์เพื่อรับฟังและนำรายการไปเผยแพร่ต่อไปในชุมชนแต่เวลาเคารพธงชาติจะล่าช้ากว่าสัญญาณจากสถานีประมาณ ๒๐ วินาที

ประธานฯ สอบถามว่าทาง ศสช. สามารถส่ง Application วิทยุออนไลน์นี้ให้กับบุคลากร กปส. ทุกคนโดยเฉพาะคนที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของทางราชการได้หรือไม่

นายอนุสรณ์ฯ ผู้แทน ศสช. ชี้แจงว่า จะดำเนินการขึ้น Link ให้ดาวเทียมโหนดและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรรับทราบช่องทางการดาวเทียมโหนดดังกล่าวทั้งที่วิทยุออนไลน์และวิทยุออนไลน์ ขณะนี้ที่วิทยุออนไลน์มียอดดาวเทียมโหนดจำนวน ๓๐,๐๐๐ ครั้ง และวิทยุออนไลน์มียอดดาวเทียมโหนดจำนวน ๘,๐๐๐ ครั้ง

นางอัญชสีฯ ผู้แทน สนช. กล่าวว่า ทาง สนช. ประชุมและตรวจสอบอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาสื่อการกระจายภาพและเสียงฯ และรายงานผู้บริหารทราบทุกเดือน ซึ่งขณะนี้มีปัญหาทางเทคนิคอยู่บ้าง

ประธานฯ กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการขยายบรรทัดฯ ช่วงการปรับระยะที่ ๑ สู่ระยะที่ ๒ อาจมีปัญหาเชิงเทคนิคอยู่บ้าง เนื่องจากบริษัทที่ดำเนินงานในระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ ไม่ใช่บริษัทเดียวกัน และใช้ระบบซอฟต์แวร์ต่างกัน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเร่งปรับปรุง

นางพิชญาฯ ผู้แทน สนผ. กล่าวว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สนผ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และจัดทำร่างแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรการที่ ๗ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของแผนงานโครงการที่มีความสำคัญ เรียบร้อยแล้ว โดยโครงการที่เลือกมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง คือ โครงการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกสู่ระบบดิจิทัลระยะที่ ๒ ทั้งนี้จะนำเสนอที่ประชุมผู้บริหารเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงการที่คัดเลือกมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในแต่ละยุทธศาสตร์ และต้องพิจารณามอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงร่วมกัน

ประธานฯ กล่าวว่า จากประเด็นความเสี่ยงการปฏิบัติตามแผนงานโครงการของหน่วยปฏิบัติไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และกำหนดมาตรการที่ ๘ กำหนดแนวทางการถ่ายทอดแผนงานโครงการ เป็นไปตามที่รายงานระบุ

นายพจน์ฯ ผู้แทน ผอ.สพท. กล่าวว่า จากความเสี่ยงด้านการการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดตามมาตรการที่ ๙ กำหนดมาตรการบริหารงบประมาณประจำปี (งบลงทุน) นั้น เนื่องจาก (๑) การดำเนินงานตามระเบียบของราชการในการประกวดราคามีหลายขั้นตอน เมื่อหน่วยงานจัดทำ TOR แล้วต้องประกาศให้บุคคลทั่วไปรับทราบเพื่อวิจารณ์ และหน่วยงานต้องปรับ TOR ตามข้อคิดเห็นการวิจารณ์นั้นซึ่งบางครั้งต้องใช้เวลา (๒) อุปกรณ์ที่ได้รับจากการประมูล ส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์นำเข้าจากต่างประเทศและต้องได้รับอนุญาตจาก กสทช. ซึ่งขณะนี้ยังขาดอุปกรณ์บางอย่างที่ กสทช. ไม่อนุญาตให้นำเข้า จึงไม่สามารถดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดได้

อกร. กล่าวว่า ประเด็นอุปกรณ์นำเข้าที่ต้องขออนุญาตจาก กสทช. ถือเป็นความล่าช้าของการส่งมอบและเป็นข้ออ้างของบริษัทที่จะไม่เสียค่าปรับ ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สพท. ต้องดำเนินการวางแผนควบคุมความเสี่ยงประเด็นการนำเข้าอุปกรณ์ล่าช้าที่ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด โดยวิเคราะห์ว่าประเด็นความล่าช้าที่แท้จริงเกิดจากการดำเนินงานของ กปส., บริษัทคู่สัญญา หรือ กสทช. อนุญาตล่าช้า เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมที่เหมาะสมต่อไป เช่น กปส. สามารถจัดทำเรื่องขออนุญาตไปยัง กสทช. ได้เลยหรือไม่นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาหรือต้องให้บริษัทคู่สัญญาร้องขอมาแล้ว กปส. จึงจะออกหนังสือขออนุญาตไปยัง กสทช. เป็นต้น



นายพจน์ฯ ผู้แทน ผอ.สพท. ชี้แจงว่า ทาง กปส. ไม่สามารถเสนอนำเข้าอุปกรณ์เองได้ เนื่องจาก กปส. ไม่ใช่ผู้ขาย ฉะนั้นต้องให้ทางบริษัทเป็นผู้เสนอไปยัง กสทช.

อกร. เสนอว่า ในฐานะที่ กปส. เป็นผู้ซื้อ สามารถดำเนินงานแจ้งเตือน (Warning) ไปยังบริษัทคู่สัญญาได้หรือไม่ว่า ณ วันที่ลงนามในสัญญาต้องพร้อมที่จะสั่งซื้อของที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ สพท. ควรกำหนดมาตรการว่าทางบริษัทคู่สัญญาต้องส่งเรื่องเสนอขอนำเข้าอุปกรณ์ภายในกี่วันนับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา

ประธานฯ กล่าวว่า คณะกรรมการตรวจรับฯ ซึ่งมี รปส. (นายประวิณฯ) เป็นประธานจะรับประเด็นดังกล่าวไปหารือและพิจารณาต่อไป

ผอ.สพช.๓ กล่าวว่า จากความเสี่ยงด้านการใช้จ่ายเงินรายได้ไม่เหมาะสมตามมาตรการที่ ๑๐ กำหนดระเบียบการใช้จ่ายเงินรายได้ นั้น อาจเป็นเพราะการกำหนดชื่อโครงการไม่เหมาะสม เช่น จากชื่อโครงการ แจกเสื้อขาวเข้าวัด อาจปรับเป็น โครงการปฏิบัติธรรม เป็นต้น และสำหรับมาตรการที่ ๑๑ กำหนดแนวทาง/มาตรการ เบิกจ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไม่เหมาะสม ทาง สพช.๓ ชี้แจงและกำหนดเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการร่วมกับหน่วยปฏิบัติเป็นประจำทุกเดือนว่าผู้บริหารให้ความสำคัญกับการจัดทำคำสั่งฯ

ประธานฯ กล่าวว่า ให้หน่วยงานจัดทำคำสั่งการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นรายเดือน ไม่ให้จัดทำเป็นรายปี

นางสาวประกายวรรณฯ ผู้แทน ผอ.กคส. กล่าวว่า ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่ผ่านมามีเบิก ๑๐๐-๒๐๐ บาท/คน แต่ปัจจุบันมีการกำหนดอัตรา จำนวน ๓๐ บาท/ชั่วโมง หรือหากเป็นวันเสาร์-อาทิตย์ก็จะได้รับค่าตอบแทนที่มากกว่านั้นเป็นไปตามระเบียบฯ ที่กำหนด ส่วนของ สวท. และ สทท. จะเบิกจ่ายจากงบประมาณโครงการ

อกร. เสนอว่า มาตรการที่ ๑๑ คอลัมน์ที่ ๗ วิธีติดตาม ไม่ควรใช้คำว่า “จัดทำระเบียบฯ” เนื่องจากระเบียบฯ มีอยู่แล้ว

ประธานฯ เสนอว่า ควรปรับเป็น “ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด”

นางสาวประกายวรรณฯ ผู้แทน ผอ.กคส. กล่าวว่า จากความเสี่ยงการติดตามลูกหนี้ ค้างชำระค่าเช่าเวลาของ สวท. และ สทท. โดยกำหนดมาตรการที่ ๑๒ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สวท. สทท. กคส. และ กกร.) เร่งติดตามลูกหนี้ค้างชำระตามกระบวนการทางกฎหมาย ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักคือ สวท. และ สทท. ต้องทำหน้าที่ติดตาม เร่งรัดให้ลูกหนี้ชำระเงิน แต่ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการดำเนินงานตามกระบวนการทางกฎหมายการบังคับคดี เป็นหน้าที่ของ กกร. ทั้งนี้ ในส่วนของคณะทำงานตรวจสอบเร่งรัดลูกหนี้ ค่าเช่าเวลาค้างชำระตามคำสั่ง กปส.ที่ ๕๓๖/๒๕๕๘ ลว. ๒๐ เม.ย. ๒๕๕๘ มี ผอ.กคส. เป็นประธานคณะทำงานร่วมด้วยผู้แทนจาก กคส. กกร. สวท. และ สทท.

อกร. ชี้แจงเพิ่มเติมว่าการจัดทำคำสั่งดังกล่าวมาจากมติที่ประชุม คบส. เดือน ส.ค. ๒๕๕๗ ตามที่กรมบัญชีกลางท้วงติงมา โดยมอบให้ ผอ.กคส. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเร่งรัดติดตามหนี้สินของลูกหนี้ค่าเช่าเวลา ทั้งนี้ คณะทำงานฯ ชุดนี้มีการประชุมเพียงครั้งเดียว การติดตามลูกหนี้ค้างชำระยังคงเป็นภารกิจหลักของ สวท. และ สทท. โดยขั้นตอนที่ส่งมา กกร. จะเป็นขั้นตอนของการจะส่งฟ้องร้อง ซึ่งคณะทำงานฯ ควรมีการรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวในที่ประชุม คบส. เพื่อรับทราบด้วย และควรมีการสรุปจำนวนหนี้ในภาพรวมให้ตรงกัน โดยรวมทั้ง สวท. และ สทท. ซึ่งการดำเนินงานในปัจจุบันยังไม่เป็นภาพเดียวกัน ต่างฝ่ายต่างดำเนินการ โดย กกร. จะเห็นจำนวนหนี้จากการส่งฟ้องเท่านั้น แต่จะไม่เห็นจำนวนหนี้จริงๆ ว่ามีอยู่จำนวนเท่าใด

ประธานฯ กล่าวว่า ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ โดยเฉพาะลูกหนี้ที่ใกล้หมดอายุ ความตามระยะเวลาบังคับชำระหนี้ทางกฎหมายไม่เกิน ๑๐ ปี

ผอ.กพร. กล่าวว่า จากความเสี่ยงโครงสร้าง กปส. ในปัจจุบัน (ตามกฎหมายกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕) ไม่สอดคล้องกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยกำหนดมาตรการที่ ๑๓ ทบทวนการกำหนดบทบาทภารกิจ อำนาจหน้าที่ และอัตรากำลังของโครงสร้าง กปส. เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป



ในปัจจุบัน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างเอกสารประกอบคำชี้แจงการปรับโครงสร้างตาม ว ๑๘/๒๕๔๙ โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สนผ. และ กกจ. เป็นต้น

ประธานฯ กล่าวว่า มาตรการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ คือ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และการปรับปรุงโครงสร้าง ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบเร่งดำเนินการขับเคลื่อนให้แล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ระยะเวลา ๙ เดือน)

นางพิชญา ผู้แทน สนผ. กล่าวว่า จากความเสี่ยงการขาดข้อมูลการวิจัยด้านการประชาสัมพันธ์ และสื่อสารมวลชน โดยกำหนดมาตรการที่ ๑๔ กำหนดแนวทางการพัฒนากระบวนการวิจัยด้านประชาสัมพันธ์ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วตามรายงาน ทั้งนี้ยังคงเป็นความเสี่ยงที่ต้องควบคุม เนื่องจากบุคลากรยังขาดความชำนาญ เชี่ยวชาญด้านวิจัยเชิงวิชาการซึ่งต้องพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

ผอ.สปช. กล่าวว่า จากผลการดำเนินงานที่ระบุว่าพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร โดยขอรับการสนับสนุนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยจาก สปช. ตามที่ สปช. ได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน/สถาบันการศึกษาต่างๆ นั้น จะแน่ใจได้อย่างไรเมื่อเจ้าหน้าที่ศึกษางานวิจัยนั้นแล้ว จะเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยและสามารถดำเนินการวิจัยได้ตามที่อาจารย์จากสถาบันการศึกษาจัดทำ ในขณะที่เดียวกันการบรรจุบุคลากรของ กปส. ส่วนใหญ่เป็นตำแหน่งทางสายสังคมศาสตร์ ดังนั้น อาจไม่มีความชำนาญเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยโดยตรง ทั้งนี้ หน่วยงานควรจัดฝึกอบรมหรือพิจารณาจัดส่งบุคลากรให้เข้ารับการอบรม สถาบันที่มีการอบรมด้านการวิจัยโดยตรง สำหรับทาง สปช. ได้รับงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรจาก กกจ. แต่ไม่มีหัวข้อเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการวิจัยบรรจุไว้ในแผน ซึ่งหากมีหัวข้อนี้บรรจุอยู่ ทาง สปช. ก็สามารถจัดหาวิทยากรมาให้ความรู้ได้

ประธานฯ กล่าวว่า อาจพิจารณาจัดจ้างนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญมาเป็นที่ปรึกษาในกระบวนการวิจัย

ผอ.สปช. เสนอว่า ควรส่งเสริมให้บุคลากร กปส. ที่รับผิดชอบด้านงานวิจัยได้รับการอบรมด้านการวิจัยโดยตรงเพื่อเป็นความรู้พื้นฐานสำหรับการจัดทำ/พิจารณา TOR หรือ การตรวจรับงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอกที่จัดจ้าง

ผอ.กพร. กล่าวว่า จากความเสี่ยงการขาดแคลนอัตรากำลังสายงานสื่อสารมวลชน ผู้สื่อข่าว ผู้ประกาศข่าวและถ่ายทอดเสียง(ชาย) บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยกำหนด มาตรการที่ ๑๕ กำหนดแนวทางการสรรหา/พัฒนาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ดังกล่าว

ผอ.สปช. เสนอว่า ควรปรับข้อความจากเดิมที่ระบุว่าขาดแคลนผู้ประกาศข่าวและถ่ายทอดเสียง (เพศชาย) เป็นไม่ระบุคำว่า “เพศชาย” เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ความเท่าเทียมกันระหว่างเพศที่ทางประเทศไทยได้ร่วมลงนาม ซึ่งไม่สามารถอ้างได้ว่าเป็นเพศหญิงจึงไม่สามารถปฏิบัติภาคกลางคืนได้

นางดวงสวรรค์ฯ ผู้แทน ผอ.กกจ. ชี้แจงว่า กกจ. ได้บรรจุบุคลากรตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน ภาควิชาภาษาอังกฤษ เพศชาย จำนวน ๓ อัตรา ที่ สวท. ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และมีประสบการณ์การจัดรายการ การเป็นผู้สื่อข่าวภาษาอังกฤษ ซึ่งบุคลากรทั้ง ๓ อัตรา สามารถเริ่มปฏิบัติงานประกาศข่าวจัดรายการได้ทันที

นางพิศมัยฯ ผู้แทน ผอ.สวท. ชี้แจงว่า บุคลากรบรรจุใหม่ ๓ อัตรา อยู่ระหว่างทดสอบเสียง ปัจจุบัน สวท. มีจำนวนผู้ประกาศข่าวหญิงเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ แต่กรณีออกไปถ่ายทอดเสียงต้องการให้มีเสียงสลับระหว่างเสียงผู้หญิงและเสียงผู้ชาย ดังนั้น จึงยังคงมีความต้องการผู้ประกาศข่าวและถ่ายทอดเสียงชาย แต่สามารถปรับข้อความในแบบรายงานได้ตามความเหมาะสม